

TIỀN HẢI

Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đồng xuân

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã phát động các địa phương khẩn trương làm thủy lợi đồng xuân, đào đắp, nạo vét kênh mương... để tạo thuận lợi cho việc lấy nước để chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2020.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác thủy lợi đối với sản xuất nông nghiệp, HTX SXKD DVNN xã Đông Quý đã huy động máy móc, nạo vét sông trực, sông dẫn nâng cấp bờ vùng, bờ thửa phục vụ tốt cho công tác tưới, tiêu. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc HTX cho biết: Với quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2020, HTX đã tham mưu UBND xã phát động cán bộ, đảng viên, nông dân ra quân làm thủy lợi đồng xuân đúng kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch tổng khối lượng làm thủy lợi đồng xuân lần này của địa phương là nạo vét mương máng nội đồng khoảng 3.800m³, 68.000m² bờ bồng... Để bảo đảm tiến độ, khối lượng đề ra, HTX đã chủ động triển



Huyện Tiền Hải tổ chức nạo vét các sông trực, sông dẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

khai sớm kế hoạch đến các thôn, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân làm thủy lợi đồng xuân. Ở những nơi có khối lượng lớn, thuận lợi, xã chủ động hợp tác với các đơn vị thuê máy để làm, những nơi khó khăn vận động nông dân tham gia làm. Việc làm thủy

lợi đồng xuân trong điều tiết, cung cấp nước cũng như phòng, chống úng nội đồng, không chỉ có Đông Quý mà các địa phương của huyện Tiền Hải cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi. Ra quân làm thủy lợi đồng xuân được xã Nam Phú phát động hàng

năm nhằm xây dựng và phát triển phong trào làm thủy lợi một cách thường xuyên, sẵn sàng ứng phó với hạn hán, bão, lụt có thể xảy ra. Tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, HTX đã thuê 2 máy xúc để nạo vét sông

cấp 2 và cấp 3. Kinh phí làm thủy lợi đồng xuân là 300 triệu đồng. Hiện nay tiến độ đã đạt được trên 60% kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Theo kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân của địa phương, tổng khối lượng nạo vét sông trực, sông dẫn dài 31.747m với khối lượng 75.741m³; nạo vét tu sửa kênh mương 207.247m, đắp bờ vùng 45.042m, giải phóng dòng chảy, thu vét bờ bồng 1.550.335m²... Nguồn kinh phí được lấy từ vốn thủy lợi phí và nhân dân đóng góp. Để làm tốt công tác thủy lợi đồng xuân, huyện chỉ đạo các địa phương thành lập ban chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các ban, ngành, đoàn thể, nông dân hưởng ứng, tổ chức ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân. Tiến hành kiểm tra thực địa các công trình tưới, tiêu tại các xã đóng, giao kế hoạch cụ thể cho từng thôn. Ngoài ra, các cán bộ chuyên môn của huyện thường xuyên bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương duy tu các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông

các trục sông chính, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản và vớt bèo bống tại các cửa cống để bảo đảm lưu thông dòng chảy. Nạo vét các kênh nội đồng, bế hút, kênh dẫn các trạm bơm, các hệ thống tưới bảo đảm 100% máy móc và công trình hoạt động tốt đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2020. Song song việc nạo vét các kênh mương nội đồng, huyện Tiền Hải còn phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình tiến hành nạo vét các sông trực, cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã chủ động bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 2 trạm bơm. Ngoài xác định các công trình thủy lợi trọng điểm cần sửa chữa, nâng cấp, Tiền Hải cũng rà soát lại toàn bộ hệ thống kênh tưới, tiêu các trạm bơm đánh giá mức độ phục vụ để có phương án phù hợp. Việc làm thủy lợi đồng xuân ở huyện Tiền Hải theo đúng kế hoạch đề ra sẽ góp phần cho công tác chống hạn, ứng phó sản xuất nông nghiệp năm 2020 và đổ ải vụ xuân phục vụ đủ nước cho nông dân sản xuất.

MẠNH THẮNG

▶ Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vượt mốc 9 tỷ USD

(nongnghiep.vn) Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 958 triệu USD.

Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 9,526 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt xấp xỉ 7 tỷ USD, tăng 22,2%.

Như vậy, với kết quả như trên, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã lần đầu tiên vượt mốc 9 tỷ USD và vượt xa so với kỳ lục của năm 2018 (8,907 tỷ USD).

Với giá trị xuất khẩu liên tục ở mức trên 900 triệu USD/tháng, thậm chí đạt hơn 1 tỷ USD/tháng (tháng 10/2019), trong mấy tháng gần đây, chắc chắn đến hết tháng 12 này, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ lần đầu tiên vượt cả mốc 10 tỷ USD.



Ảnh minh họa

▶ Người Việt Nam tiết kiệm nhất thế giới

(vtv.vn) Theo báo cáo mới nhất của Nielsen, Việt Nam đã vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc) và Indonesia để đứng vị trí số 1 toàn cầu về xu hướng tiết kiệm.

Khảo sát của Nielsen cho thấy, với 3/4 người Việt được hỏi đã cho biết họ sử dụng tiền nhàn rỗi để tiết kiệm. Người Việt Nam đang dành ít tiền hơn cho du lịch, giải trí bên ngoài và sản phẩm công nghệ mới.

Vào quý III/2019, quần áo mới tiến lên vị trí thứ hai trong danh sách những hạng mục sử dụng tiền nhàn rỗi của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ cao số người sử dụng tiền cho các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp.



Ảnh minh họa

▶ Dự đoán tuổi thọ thông qua chỉ số máu

(vtv.vn) Các nhà nghiên cứu Mỹ phân tích 3 chỉ số lâm sàng về miễn dịch và viêm nhiễm để dự đoán nguy cơ tử vong cũng như bệnh nhân.

Nhóm nghiên cứu thuộc Phòng khám Cleveland và Trung tâm Y tế Bệnh viện Đại học Cleveland cho biết, đã khảo sát và phân tích dữ liệu hơn 31.000 người trong vòng 12 năm. Họ xem xét 3 yếu tố chính trong chỉ số máu gồm: lượng tế bào lympho (bach cầu), phạm vi phản phối hồng cầu và nồng độ protein phản ứng C (CRP).

Kết quả cho thấy: Có mối liên hệ giữa số lượng tế bào lympho và tỷ lệ tử vong. Mối tương quan này không phụ thuộc vào tuổi tác hay các yếu tố lâm sàng khác.

Để xác định dấu ấn sinh học ở những người có nguy cơ cao tử vong, nhóm nghiên cứu tính số lượng bạch cầu trong máu màu của bệnh nhân. Bạch cầu giảm khi nồng độ tế bào lympho thấp. Số lượng tế bào lympho thấp là dấu hiệu đặc trưng của những ca tử vong do bệnh tim, ung thư và nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả cúm và viêm phổi.

Do đó, kết hợp cả ba chỉ số trên giúp các nhà nghiên cứu lập một hồ sơ về nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Theo đó, người có nguy cơ tử vong thấp thường sống lâu hơn 10 năm so với người nguy cơ cao.

QUYNH LƯU

GIÁO DÂN GIÁO XỨ HOÀNG XÁ Thi đua phát triển kinh tế

Từ một vùng quê nghèo, giờ đây, đời sống vật chất và tinh thần của giáo dân giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) đã được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại. Thành quả đó có được là nhờ sự chăm chỉ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng vươn lên phát triển kinh tế của bà con.

Từ xa xưa, ngoài nghề nông, bà con trong giáo xứ Hoàng Xá còn có thêm nghề mộc do cha ông truyền lại. Trước kia, nghề mộc chỉ là nghề phụ lúc nông nhàn, thu nhập từ nghề mộc thấp, đời sống

giáo dân khó khăn. Khoảng 20 năm gần đây, bà con bắt đầu quan tâm phát triển nghề truyền thống. Các hộ đầu tư máy móc kỹ thuật, chủ trọng thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm vì vậy sản phẩm mộc của bà con thôn Thái

ngày càng thu hút khách hàng" - ông Phạm Xuân Lập, 70 tuổi, giáo dân giáo xứ Hoàng Xá chia sẻ. Anh Nguyễn Văn Tiếp, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Khởi Tiếp, giáo dân giáo xứ Hoàng Xá cho biết, trước kia gia

đình anh thành lập tổ hợp sản xuất đồ gỗ, hiệu quả chưa cao, doanh thu chỉ đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm. Những năm gần đây, anh mạnh dạn vay vốn, thành lập công ty, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất đồ gỗ, trong đó tập trung sản xuất các mặt hàng cao cấp, tạo được thương hiệu với khách hàng, doanh thu hiện đạt 30 - 35 tỷ đồng/năm, gấp hàng trăm lần so với trước kia. Nhờ phát triển nghề mộc, kinh tế của gia đình anh Tiếp khấm khá hơn hẳn và tạo việc làm cho 40 lao động thường xuyên... Cũng như gia đình anh Tiếp, bà con giáo dân giáo xứ Hoàng Xá tích cực phát huy nghề truyền thống của cha ông. Hiện cả thôn có 170 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, hầu hết do bà con giáo dân làm chủ. Nghề mộc mang lại nguồn thu ước tính khoảng 50 tỷ đồng/năm, ngoài ra còn tạo việc làm cho hơn 500 lao động địa phương với thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Giáo xứ Hoàng Xá hiện có 460 hộ với trên 2.000 nhân danh, sinh sống tập trung ở thôn Thái (xã Nguyễn Xá). Ông Vũ Hữu, Chủ tịch Hội đồng mục vụ, giáo xứ Hoàng Xá chia sẻ: Nét nổi bật là bà con trong giáo xứ rất năng động và chăm chỉ phát triển kinh tế. Hầu hết các hộ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hoặc thương mại, dịch vụ cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng mỗi hộ/

năm như sản xuất đồ gỗ (tiêu biểu là gia đình các anh Nguyễn Văn Tiếp, Vũ Văn Tiên), chế biến thực phẩm (hộ chị Nguyễn Thị Thoá), sản xuất nước lọc tinh khiết (hộ chị Nguyễn Thị Toan), của hàng kinh doanh, dịch vụ, thời trang, ăn uống, nhu yếu phẩm... Một số hộ đầu tư xây dựng chuồng trại công nghệ cao khép kín phát triển chăn nuôi lợn, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi bò, nuôi cá, cho thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm như hộ ông Phạm Văn Nhê, ông Trần Văn Trung... Đặc biệt, khoảng 2/3 số hộ trong xứ nhạy bén đầu tư vốn, nền tảng kiến thức, ngoại ngữ để cho con em đi xuất khẩu lao động (nhiều hộ có từ 2 - 3 người đi) mang về nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Từ một giáo xứ ở nông thôn, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, đến nay, giáo xứ Hoàng Xá có 280/460 hộ dân, chiếm 61% hộ giáo dân có kinh tế khá, giàu, hầu hết hộ giáo dân có nhà cao tầng, đời sống vật chất và tinh thần hộ giáo dân được nâng cao, giáo xứ không còn hộ nghèo. Từ nhà thờ cũ xây dựng năm 1907, giờ đây giáo xứ đã xây dựng được nhà thờ và các công trình phụ trợ khang trang, đáp ứng đời sống tinh thần, tín ngưỡng ngày càng cao của bà con. Ông Nguyễn Hồng Phi, Trưởng thôn Thái, xã Nguyễn Xá cho biết: Thôn Thái hiện có trên 70% số hộ, số khẩu là giáo dân giáo xứ Hoàng Xá. Cùng

với thi đua phát triển kinh tế, nhiều năm qua, giáo dân luôn nghiêm túc chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tiêu biểu, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 25 hộ giáo dân tự giác hiến 1.250m² đất, 100% hộ dân đóng góp tiền, ngày công trị giá hàng tỷ đồng, cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn và lắp hệ thống đèn điện tại 4km đường trục thôn, xây dựng hệ thống cống thoát nước ven đường... góp phần cùng nhân dân trong xã phấn đấu đưa Nguyễn Xá sớm đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao. Bà con giáo dân đoàn kết cùng nhân dân địa phương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hiện trên 80% số hộ giáo dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 3 năm liên tục (2017 - 2019), giáo xứ Hoàng Xá được công nhận là "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu" và là 1 trong 3 xứ, họ đạo tiêu biểu được UBND huyện Vũ Thư khen thưởng. Ngoài đường lớn, những cửa hàng sản xuất, kinh doanh san sát, sầm uất; trong ngõ xóm, những ngôi nhà cao tầng, biệt thự của bà con giáo dân quần tụ quanh nhà thờ, điện máy làng quê thôn Thái ngày nay là thành quả xứng đáng cho sự cần cù lao động sản xuất và một lòng tin tưởng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn của giáo dân giáo xứ Hoàng Xá.



Giáo dân giáo xứ Hoàng Xá phát huy hiệu quả nghề mộc truyền thống để nâng cao thu nhập.

Cây "vàng mười" ở Thống Nhất

Tháng 12, trên các cánh đồng ở xã Thống Nhất (Hưng Hà) phủ xanh một màu của cây ngưu tất. Không đơn thuần là cây trồng vụ đông, cây ngưu tất lâu nay được người dân Thống Nhất coi là "vàng mười" bởi giá trị nó mang lại.

Theo người dân thôn An Mai - thôn có diện tích trồng cây ngưu tất lớn nhất xã thì ngưu tất là loại cây được liệu vụ đông ưa lạnh lấy củ. Cây được người dân gieo trồng khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, cây sẽ cho người trồng "quả ngọt". Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thống Nhất chia sẻ: Cây ngưu tất được đưa vào trồng tại địa phương

đã trên 30 năm do những người làm nghề buôn bán được liệu lấy giống về. Đến nay, nhờ kinh nghiệm canh tác cũng như giá trị mà cây mang lại nên cứ đến mùa là cây ngưu tất lại được người dân đưa xuống đồng ngày càng nhiều. Nhiều gia đình trong xã thu được cả trăm triệu đồng chỉ sau hơn 3 tháng trồng cây này. Ông Hùng cho biết thêm, khâu quan trọng nhất trong quá trình trồng cây ngưu tất đó là việc làm đất. Đối với loại

cây này, phải đánh luống thật cao thì cây mới không bị ngập úng. Ngoài ra, khi cây sinh trưởng mạnh phải thường xuyên cắt ngọn để cây nuôi củ to và dài. Vừa tưới những luống ngưu tất xanh tươi, anh Nhữ Đình Quảng, thôn An Mai cho biết: Ngay sau khi thu hoạch xong lứa mùa, bà con nông dân chúng tôi đã tập trung làm đất để trồng cây ngưu tất. Việc làm đất cần yếu định 80% giá trị thu được. Đất làm xong phải lên

luống, đập nhỏ và có độ tơi xốp nhất định. Luống trồng ngưu tất được vun cao để tránh cây bị ngập úng, cho củ to. Còn chị Nguyễn Thị Lan, thôn An Mai chia sẻ: Giờ có máy làm đất nên chúng tôi nhàn hơn, bên cạnh đó ngưu tất được thu mua tươi ngay tại ruộng nên nông dân không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Tính ra trồng cây ngưu tất cho chúng tôi thu nhập gấp 3 - 5 lần so với cấy lúa. Hiệu quả kinh tế cao nên diện tích trồng cây ngưu tất ở Thống Nhất ngày càng được mở rộng. Từ vài héc-ta trồng thử nghiệm, đến vụ đông năm nay, nông dân trong xã đã trồng 84,8ha ngưu tất. Nhiều nhất là ở các thôn: An Mai, An Khoái, An Đình. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX

SXKD DVNN xã Thống Nhất: Những năm trước, bình quân 1 sào ngưu tất cho thu hoạch khoảng 6 - 7 tạ củ. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, dự kiến năng suất đạt 8 tạ/sào. Với giá thu mua tươi dao động từ 14.000 - 16.000 đồng/kg, người trồng ngưu tất thu về 6 - 8 triệu đồng/sào. Những hộ chăm sóc tốt có thể thu từ 11 - 12 triệu đồng/sào. Nếu ngưu tất sấy khô sẽ có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả kinh tế cao của cây được liệu này, người dân Thống Nhất còn gặp không ít những khó khăn như công tác làm đất, diệt cỏ, tỉa cành... cho cây ngưu tất cần nhiều nhân công lao động nhưng phần lớn lao động địa phương ít thiết tha với ruộng đồng. Hiện

nay, sản phẩm làm ra chủ yếu do thương lái đến thu mua nên giá cả thường bấp bênh... Nếu giải quyết được những vấn đề trên, nhất là

đầu ra của sản phẩm, tin rằng diện tích trồng cây ngưu tất của địa phương sẽ ngày càng được mở rộng, cùng với đó thu nhập của

người nông dân sẽ ngày càng cao hơn, góp phần làm giàu cho gia đình và địa phương.

MAI THƯ



Nông dân xã Thống Nhất (Hưng Hà) chăm sóc cây ngưu tất.